

'ไทย-เอฟตา' ถกเอฟทีเอเร่งปิดจ๊อบ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) หรือเอฟตา รอบที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันการเจรจาให้สามารถสรุปผลภายในปี 2567 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเร่งรัดการเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

น.ส.โชติมากล่าวว่า การเจรจารอบนี้ ประกอบด้วย การประชุมระดับหัวหน้าคณะ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ ได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 3.มาตรการเยียวยาทางการค้า 4.การค้าบริการ 5.การลงทุน 6.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 7.ทรัพย์สินทางปัญญา 8.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 9.ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย ข้อบทเชิงสถาบัน และการระงับข้อพิพาท 10.ความร่วมมือด้านเทคนิค และการเสริมสร้างศักยภาพ และ 11.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งภาพรวมในการเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และหลายกลุ่มย่อยใกล้สรุปผลเจรจาได้แล้ว ซึ่งทั้งสองฝ่ายมุ่งหาข้อสรุปในประเด็นคงค้างร่วมกัน โดยตั้งเป้าสรุปผลให้ได้ภายในปี 2567 ทั้งนี้ กำหนดจะจัดการประชุมเจรจารอบที่ 9 ในช่วงเดือนเมษายนนี้

นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ เอฟตาประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยในปี 2566 เอฟตาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับเอฟตา มีมูลค่า 9,882.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.72% ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปเอฟตา มูลค่า 4,385.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอฟตา มูลค่า 5,497.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อัญมณี และเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ และเครื่องใช้สำหรับเดินทาง และสินค้าที่ไทยนำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

บช.ก.ตัดแขนขา แก๊งคอลเซ็นเตอร์



“กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากขึ้นทุกวันแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอย่างเดียวเป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลก คดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง(CIB)เริ่มเก็บข้อมูลเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มสืบสวนไปหาแก๊งต่างๆจนมีข้อมูลมากพอสมควร นอกจากการสืบสวนจับกุมแล้ว เราจะทำเรื่องการตัดแขนตัดขา เมื่อเราเข้าใจว่าทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆก็ตาม เราจะตามไปตัดแขนตัดขาจัดการกับสิ่งที่เราเห็นในทุกๆเรื่องก็กันร้ายใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ การเงิน การใช้เงินดิจิทัล การใช้ระบบคนหรืออื่นๆเราจะตามไปจัดการในทุกเรื่องที่เราทำได้”

“คดีที่จับกุมครั้งนี้เป็นเรื่องการจัดการระบบการโทรศัพท์ทำเหยื่อ ซึ่งแต่ก่อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะตั้งฐานการโทร.ที่ต่างประเทศ เมื่อโทร.หาเหยื่อในประเทศไทยจะขึ้นว่าเป็นหมายเลขต่างประเทศ ทำให้หลอกเหยื่อได้ยากขึ้น คนร้ายจึงหันมาใช้ระบบ SIM BOX เป็นเครื่องมืออย่าง

หนึ่งที่สามารถโทร.ออกไปหาเหยื่อได้หลายๆเบอร์ในห้วงเวลาเดียวกัน เหมือนหนึ่งว่าเบอร์นี้โทร.จากในเมืองไทย ทำให้หลอกคนไทยได้ง่ายขึ้น



จากการสืบสวนพบว่า SIM BOX เหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงสั่งให้สืบสวนเปิดปฏิบัติการ “ปิดเมืองนราฯ ล่า SIM BOX ตัดเครื่องมือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชายแดนใต้” ในครั้งนี้”

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ช.ก. เปิดเผยถึงที่มาของการเปิดปฏิบัติการ “ปิดเมืองนราฯ ล่า SIM BOX ตัดเครื่องมือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชายแดน

ใต้” เป็นการสืบสวนขยายผลของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ที่ศึกษารูปแบบการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

สืบสวนลงลึกพบว่า ปัจจุบันกลุ่มคนร้ายได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้โทร. หากผู้เสียหาย มีการแยกเครื่อง “SIMBANK” สำหรับเสียบซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เป็นของค่ายโทรศัพท์ในประเทศไทยไว้ที่หนึ่ง “SIMBANK” จะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศได้และจำเป็นต้องมีเครื่อง “SIM BOX” หรือ “GSM Gateway” อุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสัญญาณมือถือ “SIM BOX”

แต่ละเครื่องมีช่องเสียบซิมการ์ดโทรศัพท์ 32 ซิม กลุ่มคนร้ายไม่ได้เสียบซิมการ์ดไว้ โดย “SIM BOX” จะถูกติดตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือฝั่งชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

“SIMBANK” (เสียบซิมการ์ด) และ “SIM BOX” (ไม่เสียบซิมการ์ด) จะเชื่อมต่อกันผ่าน Router โดยมี “Cloud SIP Server” เป็นตัวกลาง เมื่อ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.จากต่างประเทศเข้ามาหลอกลวงผู้เสียหายคนไทย โดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จะทำให้เห็นว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยเพื่อหลอกลวงมาตรการขึ้นหมายเลขหน้าเบอร์โทร. (Prefix) ของ กสทช. ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปหลงเชื่อได้ง่าย



แต่ละวันกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาสุ่มโทร.หาผู้เสียหายวันละหลายแสนครั้ง โดยปกติอุปกรณ์ดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก กสทช. ส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

กก.6 บก.ป. สืบสวนทราบว่าพื้นที่อ.สุโขทัย-กก.จ.นราธิวาสชายแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ "SIM BOX" หรือ "GSM Gateway" ใช้โทร.มาหลอกลวงผู้เสียหายชาวไทยหลายราย

พล.ต.ท.จิรภพ สั่งให้ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรมัย ผบช.ประจำ บช.ก. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พล.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุญผาสวรรค์ พล.ต.อ.พรศักดิ์ เลาวจิราลัย พล.ต.อ.วิระชาญ ชุนไชยแก้ว พล.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. พล.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป.

ชุดสืบสวน กก.6 บก.ป. พล.ต.ท.อนุสรณ์ ทองไสย พล.ต.ท.ศิลป์ชัย ด้วงวัลย์ กิจโย พล.ต.ท.กันตเมศร์ อัครโฆวรรานนท์ พล.ต.ท.วรวิศร มัจฉา รอง ผกก.6 บก.ป. พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญทอง พล.ต.ต.ธนากร อุษณรัศมี พล.ต.ต.จอมพลฤทธิ์ แก้วเรือง สว.กก.6 บก.ป. กก.สส.ก.จ.นราธิวาส และ สก.สุโขทัย-กก.เข้าค้นจับผู้ต้องหา 3 คน น.ส.ชารีนา อายุ 24 ปี Mr.KIANG WAN อายุ 25 ปี Mr.KUOK RONG อายุ 36 ปี สัญชาติมาเลเซีย

พร้อมด้วยของกลางอุปกรณ์ "SIM BOX" หรือ "GSM Gateway" สำหรับ 32 ซิมการ์ด 15 เครื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3 เครื่อง ข้อหา "ร่วมกันมี, ไซ้และนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้อินอนุญาต" ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498, พ.ร.บ.ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม จับกุมได้ที่บ้านเช่า อ.สุโขทัย-กก.

น.ส.ชารีนา และ Mr.KIANG WAN ให้การว่า ทั้งคู่คบหาอยู่กินและได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวมลายู



ให้ดูแลสถานที่ติดตั้ง SIM BOX ส่วนใหญ่นายทุนชาวมลายูเชิญติดต่อกันไทยที่มีความสัมพันธ์กับคนมาเลเซียให้หาบ้านเช่าและติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบ้านเช่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของเครือข่ายเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ให้ ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้รับค่าจ้างค่าดูแลอุปกรณ์ 5,000 บาท ต่อ 1 จุด

พล.ต.ท.จิรภพ กุริเดช ผบช.ก. กล่าวว่า "ผมได้ไปประชุมกับทีมเงินที่เขาคูแลเรื่องคอลเซ็นเตอร์ในนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเงินเหมือนกัน แต่จะมีแนวทางทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจนการเครือข่ายโทรศัพท์ภาคเอกชน บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีลงมาช่วยในการสืบสวนปราบปรามแนวคิดของเขาจะคล้ายกับการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง เราจะไปสืบสวนหาโครงข่ายของคนร้ายว่าใช้วิธีการอย่างไรที่เข้าถึงตัวเหยื่อ ใช้วิธีการอย่างไรโอนเงิน ใช้วิธีการอย่างไรให้เหยื่อหลงเชื่อ เราต้องศึกษาแนวทางคนร้ายสร้าง AI ขึ้นมาตรวจสอบในระบบเพื่อบล็อกไม่ให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อได้ ซึ่งเป็นวิธีการทำงานของประเทศจีนที่คล้ายกับแนวทางของตำรวจสอบสวนกลางที่กำลังเดินไป ตามแนวทางนี้"

แนวคิดการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ไม่ใช่คิดเพียงแค่จับกุม "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" แต่จะต้องรู้ถึงวิธีการของคนร้ายในทุกมิติ เพื่อตามไป "ตัดแขนขา" เช่นปฏิบัติการ "ปิดเมืองนราฯ" ถ้า SIM BOX ตัดเครื่องมือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนใต้" ตัดระบบการใช้โทรศัพท์ ต้นเหตุปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง

พล.ต.ท.จิรภพ วางแนวทางใช้ AI เข้ามาตรวจสอบบล็อกไม่ให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อ

แนวคิดตำรวจสมัยใหม่ ความหวังทำให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อถูกลอก.

ทีมข่าวอาชญากรรม